



รูปแบบและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



โดย

นายปรินทร์

ไพศคาม

นางสาวภัทราภรณ์

จงปัญญาพิสิศ

นางสาวมณฑนา

เศรษฐศุกุล

นายรัชตะ

มาร์ตัน

ผลงานวิทยานิพนธ์ศึกษา ระดับปริญญาตรี

นายวรกิตติ

ศรีระเชม

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 763341 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

เรื่อง	รูปแบบและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อผู้ศึกษา	นายปรินทร์ โชคตาม นางสาวภัทราภรณ์ จงปัญญาพิชิต นางสาวมณฑนา เศรษฐสุภกุล นายรัชตะ มาร์ตัน นายวรกิตติ ศรีชะเอม
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
ปีการศึกษา	2555

การวิจัยเรื่อง "รูปแบบและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุในตำบลปากน้ำปราณและเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)

ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส ด้านสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข ด้านการแพทย์ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปากน้ำปราณมีหน้าที่ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน รูปแบบแนวทางการจัดสวัสดิการที่เทศบาลตำบลปากน้ำปราณมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์ ด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีหลักฐานเป็นพลเมืองของประเทศเท่านั้น และการบริการสวัสดิการสังคม ได้แก่ การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น และปัจจัยเรื่องผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยทำให้ต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ
ปราณ ควรพิจารณาปัญหาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้ ปัญหาด้านการ
กำหนดแผนและนโยบายซึ่งพบว่าเป็นแนวนโยบายจากบนลงล่างเพื่อนำไปปฏิบัติเท่านั้นซึ่งไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ อีกทั้งทางเทศบาลปากน้ำปราณยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการกำหนดนโยบายเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย ด้านบุคลากรปัญหาที่พบคือ
จำนวนบุคลากรที่น้อยและขาดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ด้านงบประมาณที่จัดสรรไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แท้จริง และด้านการบริหารจัดการที่ขาดระบบการจัดการ
ที่เป็นแบบแผนทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ



ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี